

Chương Trình Nội Trú

Trường Nội Trú và Ngoại Trú hoạt động liên tục lâu đời nhất ở Úc – Tasmania



**Launceston
Grammar**

EST. 1846





Launceston Grammar

EST. 1846

Mục Lục

Trường Của Chúng Tôi	3
Tâm Nhìn Của Chúng Tôi.....	4
Chương Trình Nội Trú Của Chúng Tôi	5
Chương Trình Học Thuật Của Chúng Tôi	6
Câu Chuyện Của Cựu Học Sinh Clark Stackhouse	11
Chương Trình Chuyển Tiếp Lớp 7	12
Một ngày trong đời của một Học Sinh Nội Trú	16
Những Lợi Ích của Khu Nội Trú Của Chúng Tôi	18
Học Bổng Chương Trình Nội Trú	20
Tham Gia Cộng Đồng Launceston Grammar	22
Những Điểm Chính	23
Thông Tin Nhanh về Launceston	23



Chào mừng các Phụ Huynh và Học Sinh Nội Trú đã quay trở lại năm học mới với một khu chức năng đặc biệt trong khuôn viên trường tại Grammar House.

Trường Của Chúng Tôi

Launceston Church Grammar School được thành lập vào năm 1846 và là một trường độc lập nam nữ học chung, tọa lạc tại Tasmania, Úc.

Chúng tôi liên kết với Giáo Hội Anh Giáo và tuyển sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 12. Khu Nội Trú Dành Cho Nữ và Nội Trú Dành Cho Nam của chúng tôi có thể chứa tối đa 60 học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12.

Tại Launceston Grammar, các nhà lãnh đạo và học sinh toàn cầu được nuôi dưỡng, thử thách và truyền cảm hứng để phục vụ thế giới với lòng dũng cảm, óc tìm tòi, tính sáng tạo và lòng bác ái để các em có thể hiểu, tham gia và ảnh hưởng đến thế giới các em sống trong đó.



Tâm Nhìn Của Chúng Tôi

Cung cấp nền giáo dục xuất sắc và cơ hội cho tất cả học sinh để đóng góp tích cực cho xã hội và thế giới.

Mục Đích Của Chúng Tôi

Chúng tôi trang bị cho các học sinh khả năng thích ứng với môi trường thay đổi nhanh chóng bằng lòng dũng cảm, trí tò mò, sự sáng tạo và lòng trắc ẩn, tạo ra những thành viên có giá trị cho xã hội.

Launceston Grammar nhằm đến mục đích cung cấp nền giáo dục mang tính hiện đại trên toàn cầu, dựa trên bằng chứng, đáp ứng nhanh, thích hợp và do đó được săn đón ở Tasmania và hơn thế nữa.

Nhà Trường cam kết cung cấp một môi trường giáo dục trong đó học sinh của chúng tôi có thể cảm thấy tự tin để thể hiện và phát triển những ưu điểm cá nhân của mình, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, cảm thấy có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng của mình, sẵn sàng đưa ra quyết định cho bản thân, và hành động một cách chính trực.





Chương Trình Nội Trú Của Chúng Tôi

Học sinh và các gia đình quan tâm đến chương trình nội trú tại Launceston Grammar vì bầu không khí độc đáo, môi trường an toàn và an ninh, các khu vui chơi giải trí rộng lớn và không gian rộng mở của nó.

Có nhiều lý do khác để chọn Launceston Grammar:

- Trong Học Kỳ, nhân viên nội trú luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ con quý vị.
- Quý vị sẽ tìm thấy một khu nội trú dành cho nam sinh và nữ sinh, với mỗi khu có khu vực tiếp khách, không gian học tập và nhà bếp dành cho học sinh.
- Cơ sở vật chất phục vụ ăn uống thân thiện, ở đó con quý vị được cung cấp các lựa chọn bữa ăn lành mạnh.
- Tiếp cận các tiện nghi giải trí đặc biệt trong trường và hơn thế nữa.

Chương Trình Học Thuật Của Chúng Tôi

Phương pháp giảng dạy cá nhân hóa của Launceston Grammar cho phép chúng tôi phục vụ học sinh trong tất cả các lĩnh vực học tập. Các giáo viên của chúng tôi cung cấp một chương trình kích thích, thúc đẩy học sinh của chúng tôi trở nên tự tin, sáng tạo và tháo vát, khi các em làm việc độc lập, hợp tác và trong các nhóm lớn hơn.

Launceston Grammar là Trường Quốc Tế Cấp Bằng Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate, IB) được công nhận, triển khai Chương Trình Khố Tiểu Học (Primary Years Programme, PYP) từ Mẫu Giáo đến Lớp 6.



Trung Học Cơ Sở (Lớp 7 đến 10)

Về mặt học thuật và xã hội, học sinh trong hai năm đầu của chương trình các môn ở trung học cơ sở (junior secondary school) được cung cấp một trải nghiệm giáo dục đa dạng.

Ở Lớp 9 và Lớp 10, học sinh tiếp tục phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực chính là đọc viết và số học đồng thời cũng chuyên sâu các môn học theo nhu cầu, thể mạnh và sở thích cá nhân của các em.

Trung Học Phổ Thông (Lớp 11 đến 12)

Hai năm cuối của chương trình giáo dục trung học để lấy Chứng Chỉ Trình Độ và Chứng Chỉ Giáo Dục Tasmania (TCE) được công nhận trên toàn quốc và quốc tế. Trong những năm học cuối cùng này, chúng tôi chuẩn bị cho học sinh để học lên, đi làm và chuẩn bị cho tương lai của các em. Học sinh ở trình độ này có thể theo các khóa học tổng quát hoặc chuyên biệt. Dự phòng được thực hiện cho cả lộ trình học thuật và học nghề.



Chương Trình Ngoại khóa của Chúng Tôi

Chúng tôi tin rằng việc tham gia tất cả các khía cạnh của cuộc sống học đường giúp tăng cảm giác gắn kết của mỗi học sinh, mở rộng các nhóm bạn bè, và dẫn đến động lực và gắn kết ở mức cao hơn.

Thể Thao

Học sinh chọn trong số các dòng thể thao Blue (Xanh), Black (Đen) và White (Trắng). Lớp 7 đến 9 tham gia ít nhất một môn thể thao Blue trong năm hoặc hai môn thể thao Black. Lớp 10 đến lớp 12 tham gia ít nhất một môn thể thao Blue trong năm, hoặc một môn thể thao Black cộng với một hoạt động chương trình ngoại khóa bổ sung của nhà trường.

Nghệ Thuật

Nghệ Thuật Biểu Diễn được đánh giá cao và các học sinh có thể biểu diễn trong dàn hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng, nhóm nhạc nhỏ hoặc trong các buổi biểu diễn kịch. Nói trước công chúng là một hoạt động được thúc đẩy mạnh mẽ với học sinh. Các bộ môn Nghệ Thuật Thị Giác, Truyền Thông và Sản Xuất Phim Ảnh đều được tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn viên trường tại phòng trưng bày nghệ thuật của riêng chúng tôi, được gọi là Poimena.

Giáo Dục Ngoài Trời

Dưới sự chăm sóc, đào tạo và giám sát của đội ngũ nhân viên Giáo Dục Ngoài Trời có trình độ cao của chúng tôi, mọi học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 10 đều tham gia cắm trại kéo dài ít nhất một tuần. Các trại này được tổ chức trong môi trường Tasmania xinh đẹp, ở đó học sinh học được nhiều kỹ năng sống.

Lộ Trình và Trung Tâm Nghề Nghiệp

Nhân viên của chúng tôi nhằm đến mục tiêu dạy cho học sinh các kỹ năng nghiên cứu tự định hướng để cho phép các em đưa ra những lựa chọn sáng suốt liên quan đến các lựa chọn trong tương lai của mình. Đội ngũ nhân viên chuyên trách của chúng tôi cung cấp thông tin và hỗ trợ trong tất cả các khía cạnh của quy trình đăng ký vào các trường đại học hoặc trong quy trình xin học bổng. Chúng tôi có các mối quan hệ tuyệt vời với cả các trường ở đại lục và với Đại Học Tasmania (UTAS).





Học sinh được mở rộng và thử thách để nắm bắt các chương trình ngoại khóa (bổ sung cho chương trình học thông thường) mở rộng dành cho các em như một cơ hội để mở rộng trải nghiệm, phát triển các kỹ năng hiện hữu và tìm kiếm những đam mê mới.

Học sinh trong chương trình Hàng Không của chúng tôi là những người đầu tiên trong tiểu bang trải nghiệm một nghiên cứu tại trường học với thực hành kỹ thuật hàng không cũng như lý thuyết bay.



Câu Chuyện Của Cựu Học Sinh Clark Stackhouse

Với tư cách là một cựu học sinh nội trú tại Launceston Grammar, tôi tin tưởng 100% rằng ý thức cộng đồng mạnh mẽ mà tôi cảm nhận được trong Khu Nội Trú là điều thiết yếu khi sống trong 'ngôi nhà cách xa mái ấm của mình'.

Tôi rất vui được là một phần của nhóm và có những người tuyệt vời xung quanh quan tâm và chăm sóc cho tôi. Phát triển tính độc lập cũng rất quan trọng trong việc xây dựng tính tự cường và sự tự tin cho tương lai. Cảm giác độc lập này đã được chứng minh là cực kỳ đáng quý kể từ khi tôi rời ghế nhà trường.

Lời khuyên mà tôi dành cho những ai sắp trở thành học sinh nội trú tại Nhà Trường là hãy tham gia, kết bạn và vui vẻ.

– Clark Stackhouse

Clark cho biết em rất vui vì được là thành viên của một nhóm có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ.



Clark Stackhouse (đứng giữa) giành chiến thắng trong cuộc thi đánh giá Cừ Merino Toàn quốc năm 2019

Chương Trình Chuyển Tiếp Lớp 7

“Cấu trúc, hỗ trợ và cân bằng”

Về mặt học thuật và xã hội, Lớp 7 cung cấp quá trình chuyển tiếp có cấu trúc từ giáo dục tiểu học an toàn sang các lớp dành cho thanh thiếu niên đầy thử thách cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Nhà Trường hỗ trợ các học sinh Lớp 7 bằng cách tạo ra khu vực học tập được xây dựng có mục đích. ‘Nhà Gỗ’ đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát triển của thanh thiếu niên, đồng thời cung cấp một môi trường thân thiện và nuôi dưỡng, dần dần đưa học sinh đến những trải nghiệm rộng lớn hơn ở bậc trung học cơ sở. Học sinh Lớp 7 của chúng tôi có một giáo viên chủ nhiệm được chỉ định, người chịu trách nhiệm về phúc lợi tổng thể của các em và nhận thức được những thách thức mới mà những năm trung học cơ sở mang lại. Học sinh được chỉ định vào một trong năm Khu của chúng tôi, nơi các em bắt đầu hình thành bản sắc và gắn kết với nhóm cốt lõi này.

Chương trình kéo dài suốt cả năm, theo từng giai đoạn một cách kỹ càng của chúng tôi đáp ứng các nhu cầu phát triển của thanh thiếu niên thông qua việc cung cấp các mối quan hệ chăm sóc, kỳ vọng cao và sự hỗ trợ, đồng thời đưa ra những lựa chọn phong phú và khám phá đối với các cơ hội học tập phù hợp về mặt xã hội.

Học sinh Lớp 7 của chúng tôi có một giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về phúc lợi tổng thể của các em, người đặc biệt nhận thức được những thách thức mới mà trường trung học cơ sở mang lại và nỗ lực đảm bảo rằng mỗi học sinh trong lớp đều được nhìn nhận, lắng nghe và thấu hiểu. Giáo viên này có liên hệ với lớp trong ít nhất một môn học, hỗ trợ cho việc Chăm Sóc Mục Vụ.

Học sinh cũng có các giáo viên chuyên môn giúp truyền cảm hứng tìm hiểu các môn học bao gồm Tiếng Anh, Lịch Sử và Địa Lý, Toán và Khoa Học, Nghệ Thuật, Công Nghệ, Giáo Dục Thể Chất, Nghiên Cứu Cơ Đốc Giáo, Kiến Thức Kỹ Thuật Số, Ngôn Ngữ và Âm Nhạc. Mỗi học sinh Lớp 7 cũng chơi một loại nhạc cụ và tham gia vào một nhóm nhạc.

Trung tâm học tập dành riêng cho Lớp 7, được gọi là Nhà Gỗ, có các khu vui chơi hình bầu dục và có mái che riêng, mang đến cho các học sinh của chúng tôi sự an toàn và thoải mái. Nhiều giáo viên chuyên môn đến dạy các em tại phòng học bộ môn, đồng thời các em cũng học một số môn thực hành nhất định ngoài chương trình Lớp 7.

Các học sinh tham gia vào một chương trình Chăm Sóc Mục Vụ toàn diện, được thiết kế để xây dựng các mối quan hệ với bạn đồng trang lứa và kỹ năng lãnh đạo thành công. Chương trình cũng bao gồm các hoạt động nhằm thúc đẩy việc tổ chức cá nhân, quản lý thời gian cùng với kỹ thuật ôn tập và kiểm tra, đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công trong học tập ở trường trung học cơ sở.

Chúng tôi cung cấp các nhóm học sinh linh hoạt và phát triển các chương trình học tập cá nhân, để cho phép hỗ trợ học tập và các chương trình mở rộng.





Cắm trại Lớp 7


Chương trình giảng dạy Lớp 7 đa dạng của chúng tôi cũng có hai buổi cắm trại Giáo Dục Ngoài Trời, bao gồm buổi cắm trại bốn ngày vào tuần thứ hai của năm học mới và trải nghiệm bảy ngày trên Đảo Maria trong Học Kỳ 4.

Buổi cắm trại đầu tiên là thời gian gắn kết quan trọng đối với các học sinh. Những hoạt động trong buổi cắm trại này được thiết kế để giúp học sinh có cơ hội làm quen với giáo viên và bạn bè đồng trang lứa và bắt đầu hình thành một nhóm bạn.

Buổi cắm trại trên Đảo Maria là một phần rất đặc biệt trong chương trình giảng dạy của Launceston Grammar.


Buổi cắm trại này có truyền thống hơn 50 năm trong việc mang học sinh, giáo viên, phụ huynh và nhân viên về Giáo Dục Ngoài Trời lại gần nhau, tạo cơ hội để phát triển tính độc lập, kỹ năng cá nhân và nhóm cũng như tính tự cường.

Trải nghiệm này hướng đến việc thúc đẩy các khía cạnh của làm việc nhóm (chẳng hạn như hợp tác, đồng cảm và giao tiếp); phát triển nhận thức và sự trân trọng đối với môi trường tự nhiên; và mở rộng việc học trong lớp đến lĩnh vực có ý nghĩa tự nhiên và lịch sử này. Buổi Cắm Trại trên Đảo Maria vừa mang tính hình thành lại vừa đáng nhớ.



Tại Launceston Grammar, chúng tôi coi Lớp 7 là năm bản lề trong quá trình phát triển của thanh thiếu niên. Đây là năm chuyển giao, khi các em cần những thách thức và cơ hội.





Một ngày
trong đời của
một Học Sinh
Nội Trú

HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

7:00 sáng Thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị cho ngày mới

8:50 sáng Ngày học bắt đầu

1:00 chiều Ăn trưa tại Nhà Ăn

1:45 chiều Trở lại lớp học

3:25 chiều Tham gia tập luyện Thể Thao

6:00 chiều Ăn tối

6:45 chiều Thời gian ôn tập – làm bài tập về nhà. Nhân viên Nội Trú sẽ giám sát và đưa ra hướng dẫn đối với bài tập về nhà

8:00 tối Thời gian rảnh

8:30 chiều Ăn khuya

9:00 tối Giờ đi ngủ

9:30 tối Tắt đèn

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

7:30 sáng Thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị cho ngày mới

8:50 sáng Ngày học bắt đầu

1:00 chiều Ăn trưa tại Nhà Ăn

1:45 chiều Trở lại lớp học

3:25 chiều Tham gia phụ đạo Sau giờ học tại Trung Tâm Học Tập

6:00 chiều Ăn tối

6:45 chiều Thời gian ôn tập – làm bài tập về nhà. Học trong phòng riêng

8:15 tối Thời gian rảnh

9:30 tối Chuẩn bị đi ngủ

10:00 tối Yên lặng học trong phòng

10:30 tối Tắt đèn

Những Lợi Ích Của Khu Nội Trú Của Chúng Tôi

Có rất nhiều lý do tại sao Launceston Grammar lại là sự lựa chọn phù hợp cho con quý vị và gia đình quý vị.

Hỗ Trợ Phụ Đạo

Chúng tôi có một khu vực học tập cho tất cả các lớp được gọi là Phòng Tâm Học tập tại cơ sở đồng phòng học Phổ thông (Senior Campus) của chúng tôi, mở cửa trước và sau giờ học trong tuần. Nhân viên giáo dục của chúng tôi cũng tổ chức phụ đạo miễn phí, từ 3:30 chiều đến 5:00 chiều 4 ngày mỗi tuần. Việc tạo cơ hội hoàn hảo để con quý vị đặt câu hỏi và tìm lời khuyên liên quan đến hành trình học tập của các em.

Làm Bài Tập Về Nhà Có Giám Sát

Từ Lớp 7 đến Lớp 9, học sinh hoàn thành bài tập về nhà vào ban đêm dưới sự giám sát của nhân viên Nội Trú. Ở Lớp 10, học sinh chuyển sang học tự định hướng trong quy trình này, nhân viên Nội Trú giám sát việc học của học sinh về việc nộp bài, báo cáo gần đây và nhận xét của giáo viên. Học sinh lớp 11 và 12 có trách nhiệm sắp xếp lịch học của bản thân nhưng có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giáo dục của nhân viên Nội Trú nếu cần. Điều này có nghĩa là con quý vị có được sự hỗ trợ cần thiết để tăng trưởng và phát triển về mặt học tập.





Nghỉ Phép

Sự an toàn và an sinh của con quý vị là mối quan tâm chính của chúng tôi khi các em sống xa nhà tại Launceston Grammar.

Việc nghỉ phép của Học Sinh Nội Trú được điều phối thông qua một hệ thống nghỉ phép trực tuyến cho phép phụ huynh/ người giám hộ và nhân viên Nội Trú xem, vào và chấp thuận các yêu cầu nghỉ phép. Điều này có nghĩa là quy trình xin và chấp thuận nghỉ phép được dễ dàng và an toàn.

Các Hoạt Động Giải Trí

Chúng tôi ủng hộ một cách tiếp cận cân bằng về học tập và giải trí bằng cách cung cấp các hoạt động cuối tuần tận dụng vùng nông thôn Tasmania tuyệt đẹp, bao gồm đạp xe leo núi, đi bộ trên đường mòn và hái quả mọng, cũng như các chuyến tham quan thành phố đến các ngôi chợ địa phương, công viên, rạp hát, xem phim và mua sắm chuyên biệt.

Học Bổng Chương Trình Nội Trú

Học sinh đăng ký phải thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc học và đạt thành tích ở hai trong số các lĩnh vực sau: Học Thuật; Lãnh Đạo và Dịch Vụ Cộng Đồng; và Thể Thao trong Đơn Đăng Ký của mình.

Ai đủ điều kiện?

- Học sinh mới và học sinh hiện đang học Lớp 7–12
- Phải cư trú tại các khu vực của Tasmania và các tiểu bang trên đất liền hoặc ở nước ngoài
- Phải chuẩn bị sẵn sàng để học Nội Trú toàn thời gian.

Các mẫu đơn cần hoàn thành

- Đơn Xin Học Bổng
- Mẫu Thông Tin Tài Chính
- Đơn Đăng Ký Ghi Danh (dành cho tất cả học sinh mới)



Tham Gia Cộng Đồng Launceston Grammar

Quy trình đăng ký

1. Điền đơn đăng ký ghi danh.
2. Cung cấp bản sao học bạ trong hai năm qua và giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của con quý vị.

Nhà trường sẽ xem xét từng đơn đăng ký và quý vị cùng con quý vị sẽ được mời tham dự một cuộc phỏng vấn ghi danh với Hiệu Trưởng.

Gửi đơn đăng ký của quý vị hoặc liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:

Cán Bộ Đào Tạo của Launceston
Grammar

PO Box 136, Mowbray Heights
Tasmania AUSTRALIA 7248

ĐT: +61 3 6336 6000
enrolments@lcfgs.tas.edu.au



Những Điểm Chính

- Dành cho cả nam sinh và nữ sinh, từ Mẫu Giáo đến Lớp 12
- Khoảng 850 học sinh
- Sĩ số lớp học ít
- Chấp nhận 80 học sinh nội trú
- Giám sát toàn diện Khu Nội Trú
- Khu Nội Trú nằm ở Cơ sở Trường Trung học Phổ thông (Senior Campus)
- Phụ Đạo
- Y Tá/Cán Bộ Sơ Cứu
- 5 phút đi xe đến trung tâm thành phố
- TCE có thể được học trong hai năm (Lớp 11 & 12)
- Lộ Trình và Trung Tâm Nghề Nghiệp
- Chương Trình Chuyển Tiếp Lớp 7
- Các hoạt động Âm Nhạc, Nghệ Thuật, Khiêu Vũ và Kịch nâng cao
- Trên 16 môn thể thao được cung cấp, với sân bầu dục và phòng tập thể dục trong khuôn viên trường
- Chương trình Giáo Dục Ngoài Trời Đa Dạng
- Phòng trưng bày nghệ thuật
- Chương Trình Hàng Không
- Đường Đạp Xe Leo Núi Dài 2 km
- Hồ bơi nước nóng trong nhà

Thông Tin Nhanh về Launceston

Thời gian bay

Melbourne đến Launceston 45 phút

Sydney đến Launceston 90 phút

Thời gian lái xe

Sân bay đến trường 15 phút

Vị trí

41 S, 147 E

Dân số

100.000





**Launceston
Grammar**
EST. 1846